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Erindi fyrir bæjarráð Árborgar. 

Skógræktarfélag Stokkseyrar var sett á laggirnar fyrir tæpum þremur árum. 2021 voru 600 tré sett 
niður af félaginu og enn meira af íbúum bæði í ár og síðastliðin vor. Við hérna á ströndinni erum að 
reyna útbúa skjól og trjálundi sem hafa sýna ýmsu kosti eins og sést á Selfossi. Skógræktin og fleiri 
félög á Stokkseyri hafa verið með hugmyndir að útbúa göngustíga hér í þorpinu og eru margir 
möguleikar í boði. Tjaldsvæðið, gamli töfragarður sem frisbí völlurinn okkar er, hesthúsahverfið og 
miðsvæðið (sjoppann, sundlaug og skóli) gætu auðveldlega tengst með tilkomu göngustíga sem búið 
er að skissa upp af félaginu og litu enn betur út með trjám sem myndu veita skjól á þessum stígum. 

Enn byrjun er byrjun og því óskum við fyrst eftir styrk til kaupa á fleiri verkfærum og tólum fyrir 
félagið og til kaupa á fleiri plöntum. 

Kv, Jason Orri, formaður Skógræktarfélags Stokkseyrar


